

ทปอ.ตั้งมูลนิธิจัดสอบแอดมิชชั่น-เอเน็ต

กรุงเทพฯ ● ที่ประชุม ทปอ.ลงมติ ตั้งมูลนิธิ มาดูแลการสอบแอดมิชชั่น และการสอบเอเน็ต รวมทั้งกระบวนการรับตรงของมหาวิทยาลัย โดยมี ศ.ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ อธิการบดี ม.มหิดล เป็นประธาน คาดตั้งได้ภายใน 7 วัน ส่วนการลด รับตรงของมหาวิทยาลัยจะเปิดโอกาสให้ค่อยลด สัดส่วนลงไม่หักดิบทันที

ศ.ดร.ปรัชญา เวลาลาวัชร์ ประธานที่ ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผย ภายหลังการประชุม ทปอ.นัดพิเศษซึ่งมีการหารือ เรื่องการสอบเอเน็ตว่า ทปอ.จะตั้งมูลนิธิ ขึ้นมา เพื่อดูแลการจัดสอบเอเน็ตและแอดมิชชั่นแทนส่ว นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดย สกอ. จะดูแลหน่วยบริการพิเศษ (SDU) ส่วนมูลนิธิ ที่ จัดตั้งใหม่จะมี ศ.ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ อธิการ บดี ม.มหิดล เป็นประธาน และมี ศ.ดร.สุรพล นิต โกรพจน์ อธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์ เป็นรอง ประธาน ซึ่ง ศ.ดร.พรชัยยืนยันว่าจะพยายามตั้ง มูลนิธิ นี้ภายใน 7 วัน การตั้งมูลนิธิ นี้ขึ้นมาถือ ว่าไม่แย่งงาน สกอ.หรือซ้ำซ้อนกับหน่วย SDU เพราะยังมีงานอื่นอีกที่ต้องดำเนินการ เช่น การคิด ต่อกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพื่อร่วมมือกัน

ประธาน ทปอ.กล่าวอีกว่า ในส่วนของการ รับตรง ที่บอกว่าจะให้มากกว่าเดิมและลดลงมาก กว่า 50% ขณะนี้มีข้อยกเว้นในปี 2550 จะไม่เข้ม งวดในทันที เพราะบางมหาวิทยาลัยใช้การรับตรง มากถึง 60-80% จึงอนุญาตให้ค่อยๆ ลดลงมา แต่ การรับตรงจะไม่มากเท่าปีที่แล้ว การรับตรงในทีนี้ รวมทั้งหมด ทั้งโควตารับในพื้นที่หรือโครงการ พิเศษ และแอดมิชชั่นตรงต้องไม่มากไปกว่าปีที่ แล้ว ส่วนข้อปลีกย่อยการรับตรง ว่าจะรับในช่วง ระยะเวลาเดียวกัน กระบวนการรับสมัครและประ กาศศล ศ.ดร.พรชัยจะมาดูแล ซึ่งจากการหารือ เบื้องต้นเห็นตรงกันว่า จะให้มีแบบฟอร์มเป็นแบบ หนึ่งก็ไหนก็ได้ เช่นสมัครที่ภาคใด

ทำตามเจตนาของเด็กรับเข้ามหาวิทยาลัย ถ้า เด็กเลือกเรียนอะไรก็ควรมุ่งมันสาขา นั้น และเพื่อ ลดปัญหาเด็กโยกย้ายที่เรียนและทำให้ที่นั่งในมหา วิทยาลัยเต็มสมบูรณ์ ถ้ามีเด็กสละสิทธิ์จากรับตรง หรือพลาดจากการรับตรงก็ยังมีแอดมิชชั่นกลาง มารองรับ เราจะไม่ได้ตัดสิทธิ์ออกไป ไม่มีเหตุผลว่า จะขยายเวลารับตรงออกไปอีก

ส่วนของการสอบเอเน็ตยังไม่ได้ลงรายละเอียด จะออกข้อสอบแบบไหน แต่มีการตั้งคณะทำ งานขึ้นมาดูแลแล้ว คือ นายวันชัย ศิริชนะ อธิการ บดี ม.แม่ฟ้าหลวง

“การจัดสอบเอเน็ต ทปอ.ขอยืนยันว่าจะ

เป็นผู้จัดทำเอง แต่จะมีมือเจ้าหน้าที่จาก สกอ. เข้า มาช่วยด้วย นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังจะจัดทำกิจ กรรมร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนาบุคลากรและ พัฒนามหาวิทยาลัย ความร่วมมือระหว่างกันอีกด้วย”

ศ.ดร.ปรัชญาให้ความเห็นถึงผู้ที่มีอำนาจเป็น เลขา สกอ. แม้ตนเองจะอยากรับตำแหน่ง แต่จะ เกษียณในปีนี้ รวมทั้ง ดร.สุชาติ ภิระนันท์ อธิการ บดี จุฬาฯ รวมทั้งอธิการบดีของนิด้า จะเกษียณ เหมือนกันในปีนี้ ส่วนผู้ที่เหมาะสมจะมาเป็นเลขา สกอ.น่าจะเป็นผู้บริหารระดับซี 10 ส่วนการแต่งตั้งโยกย้ายปีนี้น่าจะแตกต่างปีที่ผ่านมา เพราะ ปกติจะมีการจัดสรรคนจากมหาวิทยาลัยมานั่งเป็น

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แล้วค่อยเลื่อนขึ้น มาเป็นเลขา สกอ. แต่ในปีนี้ไม่มีการจัดสรรบุคคล ลักษณะนี้ ทำให้เรื่องการแต่งตั้งเลขา สกอ.ปีนี้เป็นประเด็นที่มาจับตามอง และไม่ควรวางใจตัวเอง ปลัด ศอ.ที่ไม่มีประสบการณ์มหาวิทยาลัยมาเป็น เลขา สกอ. เพราะอาจไม่ได้รับการยอมรับ ทาง ออกเรื่องนี้อาจต้องดึงคนจากที่ลาออกข้าราชการ ไปแล้วให้กลับมารับตำแหน่งได้ เช่น อนวัช ชัย สุตร, นายกนก วงศ์ตระหง่าน เป็นต้น ซึ่งคนที่มา นั่งต้องมีทัศนวิสัยยกระดับพัฒนาอุดมศึกษาไทย แข่งขันกับต่างประเทศด้วย ซึ่งรวมถึงมหาวิทยาลัย เอกชนด้วย.

อิสรภาพแห่งความคิด

ไทยโพสต์

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 แรม 12 ค่ำ เดือน 8 ปีมะแม